

BÁO CÁO
nhận xét, đánh giá công tác báo chí tháng 8/2023
(Từ 01/8/2023-28/8/2023)

I- NỘI DUNG PHẢN ÁNH NỔI BẬT CỦA BÁO CHÍ VỀ HÀ GIANG

1. Nội dung phản ánh của báo chí tỉnh

1.1. Về thời sự - chính trị

Báo chí tỉnh đưa tin về những sự kiện thời sự - chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, hoạt động nổi bật của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trong đó: Thông tin đậm nét về Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần X nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông tin kịp thời về hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau Kỳ họp thứ 12...

Báo chí tỉnh tập trung đẩy mạnh đăng tải các tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh năm 2023. Trong đó, có nhiều bài viết chất lượng, bám sát cuộc sống, phản ánh đậm nét về nỗ lực nâng cao vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở, công tác xây dựng chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, có nhiều bài viết, phóng sự đánh giá cao kết quả tiêu biểu trong việc 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo; nhiều bài viết, phóng sự tuyên truyền chào mừng đậm nét kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023), kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở mới và duy trì mục “*Phổ biến nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang*” với các nội dung của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 08/8/2023 Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1.2. Về kinh tế

Báo chí tỉnh tập trung phản ánh một số nội dung sau: (1) Công tác triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những khó khăn, bất cập. (2) Tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. Chú trọng nêu bật vai trò của hội nông dân các cấp trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. (3) Tiếp tục phản ánh về đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp. (4) Chủ động, linh hoạt ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm đặc trưng; (5) Công tác triển khai thực hiện các đột phá về đường giao thông. (6) Tuyên truyền nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay về phát triển kinh tế.

Một số tác phẩm tiêu biểu như: Phóng sự “*Khi lòng dân rộng mở*” (Đài Phát thanh - Truyền hình) đánh giá cao cấp uỷ, chính quyền huyện Bắc Quang nỗ lực bám dân, bám thực địa, quan tâm, lắng nghe, tìm giải pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn, đảm bảo các phương án để đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tuyến đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Do đó, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân, việc bàn giao mặt bằng đảm bảo được tiến độ. Bài viết cũng truyền tải mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân là Nhà nước có phương án đền bù thỏa đáng, quan tâm sắp xếp nơi ăn, chốn ở để người dân kịp thời ổn định cuộc sống nơi tái định cư. Báo Hà Giang đăng bài viết dài kỳ “*Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp thời đại 4.0*” với các kỳ “*Câu nói chuyển đổi số*”; “*Những “quả ngọt” kết tinh từ chuyển đổi số*”; “*Tạo môi trường để dẫn thân, lập nghiệp*” (Báo Hà Giang) phản ánh: Năm bắt những thời cơ từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, với sự hỗ trợ, khích lệ kịp thời của tổ chức Đoàn gắn với phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, giúp cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh có cơ hội và điều kiện để hiện thực hóa ý tưởng và đạt được nhiều kết quả. Trong thời gian tới, cần tiếp tục có những giải pháp chiến lược, quy mô, sáng tạo hơn để tạo đột phá mạnh mẽ về số lượng và giá trị kinh tế.

1.3. Về văn hóa, xã hội

Báo chí tỉnh tiếp tục phản ánh sinh động về các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội. Trong đó, tập trung phản ánh về: (1) Công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024, gắn với nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. (2) Tiếp tục tuyên truyền về công tác triển khai các chủ trương, đề án, chương trình quan trọng của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hoá, xã hội trên địa bàn, cơ bản là công tác chuyển đổi số, việc bài trừ phong tục, hủ tục lạc hậu. (3) Tuyên truyền đậm nét về truyền thống văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của du lịch Hà Giang, gắn với tuyên truyền Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu Unesco CND Đồng Văn giai đoạn 2018-2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2027. (4) Tăng dày nội dung thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo người dân về tình trạng ngộ độc thực phẩm; cảnh báo tình hình, diễn biến các loại dịch bệnh trên người; thông tin dự báo thời tiết, tình hình thiên tai, thiệt hại, hậu quả do thiên tai và công tác khắc phục. (5) Tuyên truyền, lan toả kết quả trong các phong trào, cuộc vận động nhằm nâng cao dân trí, đời sống tinh thần và mức hưởng thụ cho người dân.

Một số tin, bài, phóng sự như: Phóng sự “*Chất lượng giáo dục ở Hà Giang - Thực trạng và giải pháp*” (Đài Phát thanh - Truyền hình) phản ánh: Với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, sự nỗ lực của ngành Giáo dục và đào tạo, sự chung tay của

toàn xã hội, chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh ngày càng đi vào thực chất. Tuy nhiên, so với cả nước, chất lượng giáo dục của Hà Giang còn thấp, do nhiều nguyên nhân, như: Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực... Phóng sự nhân mạnh ý kiến chỉ đạo cũng như mong muốn của đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đối với ngành Giáo dục tỉnh là phải xác định được các khâu đột phá, các thầy cô giáo cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, quyết liệt chống bệnh thành tích trong giáo dục. Bài viết *“Phát huy vai trò người có uy tín ở Vị Xuyên”* (Trang thông tin điện tử huyện Vị Xuyên) phản ánh đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Vị Xuyên đang góp sức cùng các cấp, ngành ở địa phương phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bút ký *“Bác Hồ ở lán Nà Nưa”* (Tập chí Văn nghệ Hà Giang) kể lại quá trình Bác Hồ và Đảng ta làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp tại khu Di tích lịch sử cách mạng Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), trong đó có những chi tiết mới, thú vị, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945.

1.4. Nội chính

Phản ánh về lĩnh vực nội chính, báo chí tỉnh thông tin đậm nét một số nội dung trọng tâm sau: (1) Thông tin kịp thời về hoạt động của Đoàn đại biểu huyện ủy Mã Quan, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thăm, làm việc tại Hà Giang và chương trình đón tiếp của các huyện, thành phố. (2) Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023), trong đó nhân mạnh hiệu quả đáng ghi nhận trong thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã gắn với “Chương trình biểu dương công an xã, phường, thị trấn điển hình, tiêu biểu tỉnh Hà Giang” do Công an tỉnh tổ chức. (3) Thông tin về hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quang Bình. (4) Tuyên truyền đậm nét về công tác triển khai các giải pháp đẩy lùi tư tưởng, hủ tục lạc hậu trong tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng đến đời sống của người dân. (5) Tuyên truyền về công tác quản lý thị trường, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó, báo, đài và trang/công thông tin một số đơn vị, địa phương thông tin về công tác kiểm tra, xử lý các đơn vị kinh doanh linh kiện phụ kiện điện thoại di động trên địa bàn...

Tiêu điểm: Phóng sự *“Hiệu quả sau 04 năm đưa công an chính quy về xã”* (Đài Phát thanh - Truyền hình) đánh giá cao hiệu quả và những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã của Công an tỉnh. Bài viết *“Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo”* (Báo Hà Giang) phản ánh với tinh thần an ninh chủ động, lấy chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong là chính, những năm qua, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết tình hình, hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, giữ vững an ninh vùng dân tộc thiểu số. Bài viết *“Xã Khâu Vai: Gặp mặt các hộ gia đình quay về phong tục, tập quán truyền thống”* (Trang thông tin điện tử huyện Mèo Vạc) thông tin Ban chỉ đạo xóa bỏ hủ tục lạc hậu xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc tổ chức gặp mặt 05 hộ gia đình trước kia theo tà đạo “San sư khẻ tọ”, nay nhất trí quay về phong tục truyền thống của dân tộc Mông. Qua đó, khẳng định nỗ lực của cấp ủy,

chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

1.5. Phản ánh một số vấn đề khó khăn, hạn chế

Trong tháng, báo chí tỉnh đã phát huy tốt vai trò phản biện xã hội, bám sát thực tiễn để phát hiện, phản ánh kịp thời những vấn đề bất cập, khó khăn trong thực tiễn; tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Một số nội dung đáng chú ý như:

Báo, Đài tỉnh tập trung phản ánh những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, như: Bài viết “*3 khó trong xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí mới*” (Báo Hà Giang) phản ánh một số bất cập, như: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu Nghị quyết còn thấp; chưa có xã nông thôn kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn nông thôn mới... Đồng thời, xác định nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ. Phóng sự “*Những thuận lợi và khó khăn khi cấp xã làm chủ đầu tư 3 chương trình mục tiêu Quốc gia*” (Đài Phát thanh – Truyền hình) tiếp tục phản ánh khó khăn trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia, như: Việc hướng dẫn xây dựng hồ sơ giải ngân còn phức tạp; hướng dẫn, quy định từ cấp trên chưa rõ ràng; sự phối kết hợp giữa các ngành với chính quyền địa phương chưa chặt chẽ... Từ đó, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ như: Chủ động tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên môn; tổ chức họp bàn, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành liên quan và thống nhất cao từ phía Nhân dân; tích cực nghiên cứu các tài liệu, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân...

Đài Phát thanh - Truyền hình phản ánh về tình trạng chậm tiến độ của một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của địa phương: Phóng sự “*Dự án Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh chậm tiến độ*” phản ánh: Hiện nay hầu hết các hạng mục Dự án Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh (giai đoạn 1) đều chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Phóng sự “*Vị Xuyên cần đẩy nhanh dự án đường nội thị thị trấn Vị Xuyên*” phản ánh việc triển khai Dự án đường nội thị thị trấn Vị Xuyên chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu. Thực trạng trên kéo theo điều chỉnh phát sinh thêm ngân sách đầu tư tăng thêm 55 tỉ đồng và dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Trang thông tin điện tử huyện Đồng Văn đăng tải phóng sự “*Người dân gặp khó do giá bò xuống thấp*” phản ánh trong 02 năm trở lại đây giá bò liên tục tụt dốc khiến người dân trên địa bàn huyện Đồng Văn gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chính là do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, trong khi đó việc xuất khẩu sang Trung Quốc đã bị tạm dừng.

Trang thông tin điện tử huyện Xín Mần đăng tin “*Giả danh là cán bộ Công an để lừa đảo bán tài liệu Phòng cháy chữa cháy*” phản ánh trong thời gian gần đây, Công an huyện Xín Mần nhận được tin báo của một số cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn phản ánh về việc có đối tượng giả danh là cán bộ Công an huyện Xín Mần yêu cầu chuyển tiền để được tham gia lớp tập huấn và mua tài liệu huấn luyện về PCCC. Công an huyện Xín Mần đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn trên, khi nhận được các cuộc gọi như trên thì cần báo ngay cho Công an địa phương nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Báo, Đài, nhiều trang/công thông tin điện tử của các ngành, địa phương trong tỉnh thông tin về 03 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh gồm: 02 vụ ngộ độc do ăn quả Hồng Châu (tại huyện Mèo Vạc, Đông Văn) và 01 vụ ngộ độc do ăn bánh trôi ngô (huyện Mèo Vạc)... Đồng thời, thông tin kịp thời dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thông tin thiệt hại do thiên tai và công tác khắc phục.

2. Nội dung phản ánh của Báo chí Trung ương và ngoại tỉnh

2.1. Tuyên truyền, quảng bá về Hà Giang

Cơ bản báo chí trung ương và ngoại tỉnh thông tin về Hà Giang, gồm: (1) Tuyên truyền đậm nét kết quả tiêu biểu, quan trọng trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XVII Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. (2) Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho người dân của tỉnh. (3) Tiếp tục quảng bá, giới thiệu về sức hấp dẫn và tiềm năng du lịch của Hà Giang. (4) Thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai và công tác khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (5) Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Hà Giang, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang đã bám sát thực tiễn, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền tỉnh tuyên truyền kịp thời về các sự kiện chính trị, kết quả nổi bật quan trọng, tiềm năng, thế mạnh của Hà Giang trên mọi lĩnh vực, kịp thời phát hiện vấn đề bất cập phát sinh và đề xuất ý kiến... từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Đáng chú ý một số tác phẩm như: Bài viết “*Đổi thay ở miền biên viễn*” (Báo Nhân dân) đã khắc họa sâu sắc những đổi thay tích cực trong đời sống vật chất, tinh thần, cơ sở hạ tầng của địa phương đã tạo nên một diện mạo mới đầy tươi sáng của mảnh đất vùng cao. Những kết quả trên đạt được là do những quyết sách đúng đắn, cách làm quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt và sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân, tiêu biểu là Chương trình xóa bỏ hủ tục lạc hậu, việc xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh. Bài viết “*Phát triển du lịch Suối Thầu theo hướng trải nghiệm, không phương tiện cơ giới*” (Báo điện tử baotintuc.vn ; Báo điện tử Sài Gòn tiếp thị) thông tin và bày tỏ đồng tình cao với chủ trương của huyện Xín Mần về định hướng phát triển du lịch khu vực thảo nguyên Suối Thầu là không tác động đến vùng lõi của cảnh quan, mà chỉ phát triển dịch vụ ở phần ngoài; phát triển du lịch theo hướng du lịch trải nghiệm, không có phương tiện cơ giới mà sử dụng xe thô sơ của bà con bản địa; làm du lịch gắn với nông nghiệp, sinh thái, giữ gìn bản sắc dân tộc, danh lam thắng cảnh và những cảnh quan vốn có...

2.2. Thông tin một số vấn đề bất cập, khó khăn trên địa bàn Hà Giang

Báo trung ương và ngoại tỉnh có phản ánh về một số vấn đề bất cập, khó khăn, có liên quan đến công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm; một số sự việc, vụ việc liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý thị trường; một số vấn đề còn bất cập trong đời sống xã hội cần tháo gỡ; cảnh giác với tội phạm công nghệ cao... Đáng chú ý là:

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “*Đi học điện tử tuyển, tốt nghiệp 5-6 năm vẫn chưa được bố trí việc làm*” phản ánh một số trường hợp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang được chọn cử tham gia đi học đại học theo diện cử tuyển, mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng vẫn chưa được bố trí việc làm với lý do không có chỉ tiêu. ...

Nhiều báo, tạp chí, trang thông tin điện tử đăng tin “*Mất hơn 6 tỷ đồng vì tin cuộc gọi giả danh*” (Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Công an nhân dân, Báo điện tử phapluatplus.vn...) thông tin về sự việc một đối tượng gọi điện thoại cho một công dân (nữ) 61 tuổi và giả mạo là công an hướng dẫn làm định danh điện tử và chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Video clip “*Vấn nạn tảo hôn ở Hà Giang*” và bài viết “*Nỗ lực đồng hành, ngăn chặn vấn nạn tảo hôn*” (Báo điện tử baotintuc.vn) thông tin tại một số địa phương (cụ thể huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) tình trạng tảo hôn mặc dù có giảm song chưa đáng kể, nguyên nhân không hẳn là do phong tục, tập quán mà là xuất phát từ nhận thức chưa đúng đắn của một số bạn trẻ ở vùng cao, vùng sâu. Do đó, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và xã hội giúp đỡ những trường hợp tảo hôn thực sự khó khăn, để các em không bị bỏ lại phía sau sự phát triển của xã hội.

Báo điện tử Vnexpress có loạt bài “*Đông Văn thiếu hơn 100 nhà vệ sinh trường học*”, “*Nỗi sợ nhà vệ sinh trường học của trẻ vùng cao*”, “*Học trò vùng cao sợ đi vệ sinh ở trường*” phản ánh về tình trạng nhà vệ sinh tại một số trường học trên địa bàn huyện Đông Văn không đảm bảo yêu cầu, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của học sinh. Đồng thời thông tin, thời gian qua, Quỹ Hy vọng với sự đồng hành của nhãn hàng men ông vi sinh Enterogermina khởi động dự án “*Vệ sinh học đường*” để 20 nhà vệ sinh đạt chuẩn tại một số trường học.

Báo điện tử Thanh tra có bài viết “*Thanh tra loạt công trình xây dựng trái phép tại xã Du Già*” phản ánh từ những năm 2018 trở lại đây, trên địa bàn xã Du Già, huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang xuất hiện tình trạng xây dựng nhà ở, nhà hàng, homestay trái phép. Mới đây UBND huyện Yên Minh đã chỉ đạo Thanh tra huyện lập đoàn thanh tra đột xuất về đất đai, trật tự xây dựng tại xã Du Già. Theo bài viết, trên địa bàn xã Du Già hiện có 58 trường hợp vi phạm. Bài viết khẳng định quan điểm của huyện nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Nhiều báo, tạp chí, trang thông tin điện tử (Phapluatplus, báo Lao động, tạp chí Môi trường và cuộc sống...) thông tin tỉnh Hà Giang có mưa to diện rộng từ đêm 21 đến rạng sáng ngày 23/8 đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, đường xá...

II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI, LƯU Ý

1. Để tiếp tục tạo đà thúc đẩy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023, đề nghị báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sự quyết tâm, nỗ lực của Trung ương, của tỉnh trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm chính trị cao trong nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp, mục tiêu nhằm mục đích cao nhất, mục đích cuối cùng là tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, mức hưởng thụ Nhân dân.

2. Tăng cường những bài viết, chương trình phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho người dân về các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, góp phần nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn hành vi lừa đảo, chiếm đoạt trên không gian mạng.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, trọng tâm là: Lễ Khai giảng năm học mới và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; gắn với nhấn mạnh những nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, chính quyền, ngành giáo dục, các thầy cô giáo trong việc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới; tạo không khí vui tươi, tin tưởng cho các em học sinh, các bậc phụ huynh trước thềm năm học. Đồng thời, bám sát thực tiễn và tình hình dư luận xã hội để phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin về những vấn đề bất cập, tiêu cực trong đảm bảo các điều kiện vật chất, thực hiện các khoản thu đầu năm tại các trường học trên địa bàn, đảm bảo tính định hướng cao, khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt của tỉnh trong việc kiên quyết loại bỏ bệnh thành tích, vấn đề tiêu cực trong giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

4. Báo, Đài tỉnh và các địa phương đồng thời sử dụng song song trang thông tin điện tử và tài khoản mạng xã hội để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cần chú trọng trích đăng tải tin, video chất lượng, phản ánh thông tin tích cực của ngành/địa phương từ trang thông tin điện tử lên tài khoản mạng xã hội để tạo sự lan tỏa, mở rộng phạm vi và đối tượng tương tác, tiếp cận.

5. Thiết thực đẩy mạnh tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động, tích cực đề xuất lựa chọn, khai thác thông tin để phục vụ xây dựng các tác phẩm đảm bảo chất lượng, cụ thể, sát thực tiễn, kết hợp giữa “xây” và “chống”, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền cao.

6. Báo chí tỉnh, các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử về lĩnh vực du lịch, có ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài, các địa phương trọng điểm về du lịch cần tăng cường quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, sức hấp dẫn của du lịch Hà Giang, với điểm nhấn là Di tích cấp quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mùa lúa chín và mùa hoa Tam giác mạch Cao nguyên đá Đồng Văn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường... vào mùa cao điểm du lịch. Thông tin đậm nét về chủ trương mở rộng cơ chế thu hút các nhà đầu tư, công ty lữ hành để phát triển du lịch địa phương với quan điểm nhất quán là phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, xây dựng Hà Giang trở thành điểm đến “bản sắc, an toàn, hấp dẫn”.

7. Đề nghị Ban biên tập Báo Hà Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thường xuyên nhắc nhở phóng viên cần bám sát nội dung hội nghị, cuộc họp để thông tin ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đảm bảo tính chuẩn xác, hình ảnh đẹp.

III- ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Về thời sự - chính trị

- Thông tin kịp thời về các sự kiện thời sự - chính trị quan trọng trong nước, trên địa bàn và hoạt động công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Thông tin các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; công tác xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiệu lực, hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm tuyên truyền về những tấm gương điển hình phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống Nhân dân.

2. Về lĩnh vực kinh tế

- Tập trung thông tin đậm nét về kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023. Nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện phát triển sản xuất tại địa phương, đơn vị. Công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác phát triển lâm nghiệp.

- Tập trung tuyên truyền về tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, việc triển khai thực hiện các dự án; khởi công và đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các dự án; các hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch... trong đó lồng ghép định hướng phát triển theo ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh. Tăng cường thông tin định hướng, gợi mở giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó, phức tạp, những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự quyết tâm, phấn khởi, tin tưởng, lạc quan vào triển vọng phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2023 và thời gian tiếp theo.

- Quan tâm thông tin, phản ánh về hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

- Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng gương điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thôn nông thôn kiểu mới...

3. Về văn hoá, xã hội

- Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, có nội dung mới về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân, nhất là những chính sách tác động lớn, chủ trương đổi mới, những nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, của ngành giáo dục chuẩn bị cho năm học mới ở các địa phương và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2023-2024; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của ngành giáo dục...

- Tuyên truyền kết quả công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân của ngành y tế; vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng;...

- Phản ánh, lan toả, góp phần tạo phong trào sôi nổi trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; việc xóa bỏ các phong

tục, hủ tục, tập quán lạc hậu; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; các hoạt động văn nghệ quần chúng; phong trào thể dục, thể thao ở các địa phương.

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm...

4. Lĩnh vực nội chính

Hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương; tuyên truyền, vận động người dân tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; phòng, chống cháy nổ; phòng cháy, chữa cháy; tệ nạn xã hội, tin dụng đen; hoạt động bán hàng đa cấp; công tác bảo đảm an toàn giao thông... Tiếp tục tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

5. Cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền và tích cực hưởng ứng tham dự các giải báo chí, cuộc thi viết do Trung ương, do tỉnh và các tỉnh bạn tổ chức, phát động, như: Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh năm 2023; Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024...

Ngoài ra, các cơ quan báo chí tỉnh căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của tỉnh để bổ sung nội dung tuyên truyền cho phù hợp, kịp thời.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*),
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Các cơ quan báo chí tỉnh,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Phòng Thông tin-Tuyên truyền,
- Lưư Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đặng Ái Xoan